

สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1	<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเชาวรัตน์ ชาญวีรกูล)</p> <p>(1) การดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคงมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบการกระทำที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ทั้งของเอกชนและของส่วนราชการขอให้ช่วยกันระงับยับยั้งและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทันที</p> <p>- ขอเน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้นจริงจังและเป็นรูปธรรม อย่าปล่อยเกียร์ว่างโดยเด็ดขาด หากทราบเบาะแสหรือรู้ตัวผู้ที่เผาทำลายสถานที่ราชการ และก่อความเดือดร้อนให้ประชาชน ต้องเร่งรัดการสืบสวน และจับกุมตัวมาดำเนินคดี เพื่อให้ได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องรายงานให้กระทรวงทราบผลการปฏิบัติทุก 3 วัน</p>	<p>1. ที่ทำการปกครองจังหวัด</p> <p>2. อำเภอทุกอำเภอ</p>
	<p>(2) การฟื้นฟูความเสียหายทางกายภาพ</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เร่งสำรวจความเสียหาย ด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ หรือยานพาหนะของทางราชการ ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน</p> <p>- ขอให้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่ได้รับความเสียหายให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัยโดยเร็ว เพื่อรอการก่อสร้างใหม่เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณ อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นซากอนุสรณ์แห่งความทรงจำ</p> <p>- สำหรับ 4 จังหวัดที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ (ขอนแก่น มุกดาหาร อุตรธานี และอุบลราชธานี) กระทรวงมหาดไทยจะได้เสนอเรื่องขออนุมัติงบประมาณ จากวงเงินงบกลาง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับความเสียหาย ขอให้เร่งสำรวจและรายงานข้อมูลมายังกระทรวงฯ เพื่อจะได้ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นการเร่งด่วนต่อไป</p>	<p>ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	<p>- ขอให้ประชาสัมพันธืให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึงในกรณีจังหวัดจัดให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกรให้บริการประชาชนในพื้นที่</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายอำเภอ สํารวจความเสียหายของประชาชนและภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและรายงานข้อมูลโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะได้กำหนดมาตรการและวิธีการช่วยเหลือเยียวยาให้ทั่วถึง</p>	
	<p>(3) การฟื้นฟูสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชน</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน ไม่ให้เกิดความวิตกกังวล หวาดกลัว สิ้นหวัง โดยจัดกิจกรรม ให้ประชาชนมีความรู้สึกปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีเหตุมีผล ให้อภัยซึ่งกันและกัน และมีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย โดยอาจเริ่มจากช่วงวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงนี้ จัดกิจกรรมทำบุญให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญร่วมกัน เน้นการพัฒนาจิตใจ การรักษาคุณธรรม ความมีเมตตาธรรมหรือจัดงานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทุกศาสนา ได้ร่วมกันใช้คุณธรรมรักษาจิตใจให้เข้มแข็ง สร้างรอยยิ้ม และบรรยากาศแห่งความสุข และสมานฉันท์ในพื้นที่</p>	อำเภอทุกอำเภอ
	<p>(4) การฟื้นฟูในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ และสินค้าราคาถูกทำให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น</p>	สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
	<p>(5) การฟื้นฟูด้านการเมือง</p> <p>ขอให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครช่วยประชาสัมพันธืชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ได้รับทราบถึงความจริงที่เกิดขึ้น เหตุผลของการดำเนินการต่าง ๆ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการและวิธีดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอให้ทุก ๆ ฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขเยียวยาอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป</p>	1. อำเภอทุกอำเภอ 2. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
	<p>(6) การฟื้นฟูสังคม</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน อาทิ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การผนึกกำลังกันของสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา</p> <p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำความสงบ และสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตที่เป็น</p>	อำเภอทุกอำเภอ

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	<p>ปกติสุข มีรอยยิ้มเป็นพลัง หากจังหวัดมีโครงการที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่การฟื้นฟูในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอให้แจ้งขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมมายังกระทรวงฯ</p>	
	<p>(7) นโยบายการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ขอให้ดำเนินการในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบันให้ได้จำนวนมากที่สุด เพื่อเป็นพลังเทิดทูน และปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันฯ เป็นอันขาด</p>	ทุกหน่วยงานจังหวัด
2	<p>รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</p> <p>(1) การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามคดีในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับบทโทษของการกระทำความผิด</p> <p>(2) การดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเฝ้าระวัง และรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ที่ว่าการอำเภอ การติดต่อสื่อสาร ระบบประปา ไฟฟ้า และความพร้อมในการดับเพลิง</p> <p>(3) การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มแกนนำ ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมและกลุ่มแกนนำในพื้นที่ โดยจังหวัดต้องทราบชื่อ ทราบที่อยู่ และใช้กลไกของทางราชการไปพูดคุย ต้องสืบเสาะให้ทราบว่าแต่ละหมู่บ้านมีใครบ้าง ตำแหน่งอะไร และเชิญมาคุยให้เข้าใจ โดยชี้แจงผลดีผลเสีย หากเจรจาแล้วไม่ได้ผล ขอให้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด</p>	ที่ทำการปกครองจังหวัด
3	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)	
	<p>(1) การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งผู้ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยแยกประเภทเสียหายต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน การไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ การไม่ได้รับค่าจ้าง การตกงาน รวมถึงบุตรที่ไม่ได้รับการศึกษาอันเกิดจากบิดามารดา เสียชีวิต หรือขาดผู้อุปการะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเหตุเฉพาะหน้า และจะต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ ไม่สามารถจ่ายค่าเทอม ให้ลูกได้ ซึ่งต้องเข้าไปดูแล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้สำรวจความเดือดร้อน ความต้องการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า เพื่อสนองต่อรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ - ขอให้จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ในเขตชุมชนเพื่อสงเคราะห์หน้าเกี่ยวกับอาหาร การรักษาโรค ด้านจิตเวช และส่งเสริมการประกอบอาชีพเฉพาะหน้า 	

ที่	ประเด็นข้อสั่งการ	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
	<p>จนกว่ามีการจ้างงานปกติหรือสามารถประกอบอาชีพได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับประเด็นบุตรที่ขาดอุปการะ ขอให้พิจารณาจัดทำโครงการ เพื่อของบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาต่อ เพื่อให้บุตรของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สามารถศึกษาได้ - ขอให้จัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายขึ้นในทุกเขตการปกครองในกรุงเทพฯ เพื่อให้ข้อแนะนำและคำปรึกษา ทั้งทางแพ่งและทางอาญา ด้านการประกอบอาชีพ สภาพการจ้างงาน หนี้สิน ค่าเช่า การถูกไล่ที่ 	
	<p>(2) การเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ</p> <p>ขอให้ดำเนินการสอดส่องและจัดตั้งอาสาสมัครชุมชน คอยสอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติ บุคคลที่ผิดปกติ เหตุการณ์ที่ปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ขอให้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทันที เช่น 191, 1555</p>	
4	ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมนิต วัฒนเสน)	
	<p>กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการจัดส่งผู้ชุมนุมจากวัดประทุมวนาราม เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบัญชีผู้ชุมนุมและภูมิลำเนาไว้ จำนวนทั้งสิ้น 2,172 คน แบ่งออกเป็นภาคเหนือ 549 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 914 คน ภาคกลาง 409 คน กรุงเทพมหานคร 251 คน และภาคใต้ 52 คน</p> <p>ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า มีผู้ชุมนุมเดินทางมาจากทุกจังหวัด แต่จำนวนผู้ชุมนุมจากบางจังหวัดมีปริมาณสูงมาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ นครราชสีมา อุดรราชธานี ชัยภูมิ เชียงราย ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ ชลบุรี ลำปาง อุบลราชธานี นนทบุรี พะเยา ลำพูน มุกดาหาร สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งสำนักงานกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ได้บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลแล้ว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิมพ์รายชื่อออกมา เพื่อใช้การวิเคราะห์ และขอให้ติดตามผู้ชุมนุมมาที่บ้าน รวมทั้งในกรณีที่มีผู้ชุมนุมที่มาเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงไปให้การดูแลสอบถามความเป็นอยู่ด้วย</p>	อำเภอทุกอำเภอ

สรุปรายงานการประชุมโดยสำนักนโยบายและแผน สป.มท.

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2553